



ที่ นร ๐๕๐๓/๑๑๘๑๑

๒๕ เมษายน ๒๕๖๑

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ  
นโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ....

เรียน เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
ที่ สว(สนช) ๐๐๐๗/๒๗๒ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ส่วนที่สุด ที่ กก ๐๒๐๓/๑๖๖๗  
ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑

ตามที่ได้ส่งข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ  
นโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. .... ไปเพื่อดำเนินการ นั้น

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เสนอรายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกต  
ของคณะกรรมการวิสามัญฯ ดังกล่าว มาเพื่อดำเนินการ ความละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ รับทราบรายงานผลการดำเนินการ  
ตามข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ....  
ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ และแจ้งให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงาน  
เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาส่งรายงานในเรื่องนี้  
จำนวน ๗๕๐ ชุด ให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
โดยตรงต่อไปแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีระพงษ์ วงศ์ศิระวิลาส)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
รับที่ ๒๕๙/๖๑ วันที่ ๒๕/เม.ย./๖๑
เวลา ๑๖.๕๕ ส่ง พรม.....
สำนักเลขาธิการประชุม

กลุ่มงานพระราชบัญญัติ  
รับที่ ๑๐๑/๒๕๖๑  
วันที่ ๒๕/เม.ย./๖๑  
เวลา ๑๖.๐๐ น.

กองนิติธรรม

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๓๕๒ (ช้อยค์)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๕๘ (D/แจ้งมติกรม/031)

# ด่วนที่สุด

ที่ กก ๐๒๐๓/

๐๖๖๗



กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

๔ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๘๐

มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง สรุปผลการพิจารณาเกี่ยวกับข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ  
นโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ....

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๓/๒๑๗๘ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปผลการพิจารณาเกี่ยวกับข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ  
นโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. .... จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) สั่งและปฏิบัติราชการ  
แทนนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วมีคำสั่งมอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารับข้อสังเกตของ  
คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. .... ไปพิจารณาร่วมกับ  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อสังเกตของคณะกรรมการ  
วิสามัญฯ ดังกล่าว และสรุปผลการพิจารณาหรือผลการดำเนินการในภาพรวม แล้วส่งให้สำนักเลขาธิการ  
คณะรัฐมนตรีเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป นั้น

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้พิจารณาข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญ  
พิจารณาร่างพระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. .... ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว เห็นชอบ  
ด้วยกับข้อสังเกตดังกล่าว จึงขอส่งสรุปผลการพิจารณาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป รายละเอียดปรากฏ  
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สำนักงานปลัดกระทรวง

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๑๕๕๖

โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๐๗๐๔

## สรุปผลการพิจารณาเกี่ยวกับข้อสังเกตของคณะกรรมการการวิสามัญพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ....

### ความเป็นมาของเรื่อง

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งว่า สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เสนอข้อสังเกตของคณะกรรมการการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ นโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. .... มาเพื่อพิจารณา ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วมีคำสั่งมอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับข้อสังเกตของคณะกรรมการการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ นโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. .... ไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อสังเกตของคณะกรรมการการวิสามัญฯ ดังกล่าว และสรุปผลการพิจารณาหรือผลการดำเนินการในภาพรวม แล้วส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

### ความเห็นของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

๑. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้พิจารณาข้อสังเกตของคณะกรรมการการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ นโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. .... เห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตดังกล่าว เนื่องจาก การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ หรือด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการกีฬา ไม่ซ้ำซ้อนกัน จะทำให้ได้ บุคคล ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อวงการกีฬาอย่างรอบด้าน ในคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ และการจัดทำมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาให้ครอบคลุมถึง กลุ่มผู้พิการ ทำให้ผู้พิการได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานเท่ากับคนปกติ และคนพิการในประเทศต่างๆ และเป็น การสร้าง สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเข้าถึงกิจกรรมการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาของคนพิการ

๒. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว ควรเป็นไปด้วยความเหมาะสม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ตามที่ร่างพระราชบัญญัติ นโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. .... กำหนด การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวจึงควรพิจารณาแต่งตั้ง จากบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ ดังนี้ ๑) ด้านการกีฬา ๒) ด้านการบริหาร จัดการกีฬา ๓) ด้านกฎหมาย ๔) ด้านเศรษฐศาสตร์ ๕) ด้านการศึกษา ๖) ด้านการแพทย์ ๗) ด้านวิทยาศาสตร์ การกีฬา ๘) ด้านวิศวกรรม และ ๙) ด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการกีฬา โดยไม่ควรซ้ำซ้อนกัน เพื่อให้มีบุคคล ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อวงการกีฬาอย่างรอบด้าน ใน คณะกรรมการนโยบาย การกีฬาแห่งชาติ อีกทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการดังกล่าวตามที่กฎหมายกำหนด

๓. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเห็นว่า ควรมีการกำหนดเรื่องการจัดทำมาตรฐานโครงสร้าง พื้นฐานด้านกีฬา ควรดำเนินการให้ครอบคลุมถึงกลุ่มผู้พิการ โดยจัดให้มีมาตรฐานการอำนวยความสะดวก ให้กับผู้พิการในการเข้าถึงบริการด้านการกีฬาอย่างเหมาะสม ตามข้อสังเกตของคณะกรรมการการวิสามัญฯ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามกฎหมายว่าด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทยที่กำหนดให้มีการริเริ่ม พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาคนพิการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ในการยกร่างพระราชบัญญัติ นโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. .... มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ ซึ่งกำหนดให้แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติอย่างน้อย ต้องมีแนวทางการดำเนินการในเรื่องการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากีฬาเพื่อคนพิการ ทั้งนี้ คนพิการ เป็นประชากรกลุ่มหนึ่งในสังคมไทยที่มีข้อจำกัดหรืออุปสรรคในการดำเนินชีวิตและทำกิจกรรมต่างๆ ในสังคม ซึ่งมีสาเหตุจากความผิดปกติของร่างกาย ส่งผลให้ไม่สามารถดำรงชีวิตในลักษณะเช่นเดียวกับคนปกติได้ ซึ่งมีความจำเป็นพิเศษที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือเพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวัน หรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้

สรุปผลการพิจารณาเกี่ยวกับข้อสังเกตของคณะกรรมการวิชาการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินโยบายการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....

ข้อสังเกตของคณะกรรมการวิชาการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัตินโยบายการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....	ความเห็นของหน่วยงาน	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
<p>๑. การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ ตามมาตรา ๔ (๔) ที่กำหนดให้มีจำนวนไม่เกิน หกคน ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ หรือด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา นั้น ควรแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากด้านต่างๆ ตามที่กำหนดไว้โดยมิใช่ซ้อนเพียงด้านใดด้านหนึ่ง เพื่อประโยชน์ในการพิจารณากำหนดนโยบายศึกษาของชาติที่เหมาะสมต่อไป</p>	<p>เพื่อให้การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวเป็นไปด้วยความเหมาะสม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ตามที่ร่างพระราชบัญญัตินโยบายการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... กำหนด การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวจึงควรพิจารณาแต่งตั้งจากบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ ดังนี้ ๑) ด้านการศึกษา ๒) ด้านการบริหารจัดการศึกษา ๓) ด้านกฎหมาย ๔) ด้านเศรษฐศาสตร์ ๕) ด้านการศึกษาศึกษา ๖) ด้านการแพทย์ ๗) ด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา ๘) ด้านวิศวกรรม และ ๙) ด้านอื่น ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา โดยไม่ควรซ้ำซ้อนกันตามข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มีบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษาอย่างรอบด้านในคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ อีกทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดังกล่าวตามที่กฎหมายกำหนด</p>	<p>- การศึกษาแห่งประเทศไทย</p>
<p>๒. การจัดทำมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬา ตามมาตรา ๙ (๔) ควรดำเนินการให้ครอบคลุมถึงกลุ่ม ผู้พิการ โดยจัดให้มีมาตรฐานการอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการในการเข้าถึงบริการด้านการศึกษาอย่างเหมาะสม</p>	<p>ควรมีการกำหนดให้เป็นไปตามข้อสังเกตของคณะกรรมการวิชาการวิสามัญฯ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งประเทศไทย ที่กำหนดให้มีการริเริ่ม พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาคนพิการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ในการกร่างพระราชบัญญัตินโยบายการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....</p>	<p>- การกีฬาแห่งประเทศไทย</p>

<p>ข้อสังเกตของคณะกรรมการสิทธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ....</p>	<p>ความเห็นของหน่วยงาน</p>	<p>หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>
	<p>มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ ซึ่งกำหนดให้แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติอย่างน้อยต้องมีแนวทางการดำเนินการในเรื่องการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากีฬาเพื่อคนพิการ -คนพิการ เป็นประชากรกลุ่มหนึ่งในสังคมไทยที่มีข้อจำกัดหรืออุปสรรคในการดำเนินชีวิตและทำกิจกรรมต่างๆ ในสังคม ซึ่งมีสาเหตุจากความผิดปกติของร่างกาย ส่งผลให้ไม่สามารถดำรงชีวิตในลักษณะเช่นเดียวกับคนปกติได้ ซึ่งมีความจำเป็นพิเศษที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือเพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวัน หรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้ กีฬาเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนากำลังคนให้เป็นผู้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีระเบียบ วินัย สังคม และสติปัญญา มีระเบียบวินัย การที่จะส่งเสริมให้คนพิการได้มีโอกาสออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬา เพื่อที่จะนำไปสู่การพัฒนาทุกด้านนั้น ปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงในการชกขาโตโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงในการออกกำลังกาย และเล่นกีฬาของผู้พิการ ดังนั้น การจัดทำโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ต้องคำนึงถึงความต้องการของคนพิการและเข้าถึงได้ เพื่อคุ้มครองสิทธิคนพิการให้มีสภาพแวดล้อมที่เป็นอุปสรรค และเอื้อให้กับ</p>	<p>-กรมพลศึกษา</p>

<p>ข้อสังเกตของคณะกรรมการสิทธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ....</p>	<p>ความเห็นของหน่วยงาน</p> <p>ผู้พิการต่อการเข้าถึงกิจกรรม การออกกำลังกาย และการเล่นกีฬา ส่งผลให้พัฒนาสำหรับผู้พิการเอง ครอบครัว รวมถึงสังคม ซึ่งควรมาดำเนินโครงการสร้างพื้นฐานด้านกีฬาของ คนปกติมาปรับใช้ให้ได้เหมาะสมกับคนพิการ โดยให้เกิดประโยชน์ สูงสุดที่คนพิการพึงจะได้รับและมีสิทธิขั้นพื้นฐานเท่ากับคนปกติ และคนพิการของประเทศต่างๆ</p>	<p>หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>
---	---	------------------------------